

ข่าว เหตุเขื่อนศรีนครินทร์ปล่อยน้ำ จนน้ำท่วมเมืองกาญจน์
เพื่อป้องกันไฟดับ

นำเสนอเมื่อ : 18 ส.ค. 2552

เหตุเขื่อนศรีนครินทร์ปล่อยน้ำ จนน้ำท่วมเมืองกาญจน์ เพื่อป้องกันไฟดับ



แจกเขื่อนปล่อยน้ำ ป้องกันไฟดับ เหตุพม่าไม่ส่งก๊าซ (ไทยรัฐ)

ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์
ขอโทษชาวกาญจน์ที่ต้องปล่อยน้ำเต็มพิกัดทำให้เกิดน้ำท่วม
แฉเหตุเพราะแหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่า ไม่ทำงาน ทำให้ไม่มีก๊าซผลิตไฟทั่วประเทศ
ต้องใช้ระบบน้ำแทน

จากกรณีเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี เปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดตั้งแต่วางเช้าวันที่ 15 ส.ค.

ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3 เมตร
ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มริมแม่น้ำได้เขื่อน
ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากนั้น

เมื่อเย็นวานนี้ (16 ส.ค.) นายกิตติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์
จ.กาญจนบุรี เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องเปิดระบายน้ำเต็มพิกัดว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ส.ค.
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทย มีปัญหา ลดการผลิตลง 650
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต่อมาวันที่ 15 ส.ค. แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานา
ในสหภาพพม่า มีปัญหาเช่นกันทำให้ก๊าซธรรมชาติหายไป 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต รวมทั้ง
2 แหล่งหายไป 1,750 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือคิดเป็นกำลังผลิตรวม 10,000 MW
ซึ่งเกินความสามารถของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และพลังความร้อนรวมที่ขนานอยู่ในระบบ

นายกิตติ กล่าวต่อว่า เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าดับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) จึงให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งเดินเครื่องช่วยระบบ
เขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องเดินเครื่องทั้ง 5 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. เวลา 08.00-02.00
น.ของวันที่ 16 ส.ค. จึงได้หยุดการผลิตทั้ง 5 เครื่อง
ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เพราะแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ใช้งานได้ปกติ
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันที่ 15 ส.ค.
และต้องขอโทษชาวกาญจนบุรีในพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดริมน้ำ
ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำดังกล่าว
และขอขอบคุณชาวกาญจนบุรีที่ช่วยเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าของทั้งประเทศ สามารถรักษาระบบไว้ได้
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับได้ ซึ่งขณะนี้น้ำในลำน้ำจะลดระดับน้ำริมตลิ่งลงเรื่อยๆ
และกลับสู่สภาวะปกติ


ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่ปล่อยน้ำออกมาเกิดจากเขื่อนมี
ปัญหาที่เกิดผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อ 4 วันก่อน นายกิตติ กล่าววว่า
ขอยืนยันว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความมั่นคงแข็งแรง 100%
โดยในวันที่เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียจุดศูนย์กลางห่างจาก เขื่อนประมาณ
600 กิโลเมตร
เครื่องรับสัญญาณส่งสะท้อนไม่สามารถตรวจจับสัญญาณผิวดินสัญญาณสะท้อนได้
ถือว่าเขื่อนไม่ได้รับผลกระทบจากการสั่นไหวของแผ่นดินในเวลาดังกล่าว
จึงขอยืนยันว่าเขื่อนแข็งแรงปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ไทยรัฐ

มีทั้งหมด 2 รูป ดูเป็นสไลด์โชว์ / ดูรูปทั้งหมดแบบเต็มๆ

 n_1_5.jpg
ดูรูปใหญ่ (ขนาด 23K)

 thairath.jpg
ดูรูปใหญ่ (ขนาด 10K)

กาญจนบุรีแจ้งปิดข่าวเขื่อนแตก

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 11:33
ผู้ว่าฯกาญจนบุรีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนท่าทุ่งนาลดผลกระทบ

นายเรวัติศักดิ์ มหาวิจิตรชัยมนตรี ผวจ.กาญจนบุรี
เปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์แก้ไขปัญหาการระบายน้ำออกจากเขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีว่า ตนพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
และเจ้าหน้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนท่าทุ่งนา
ได้เดินทางร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาโดยด่วนที่สำนักงานเขื่อนท่าทุ่งนา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยได้ขอสรุปให้ทางเขื่อนศรีนครินทร์ลดกำลังในการปล่อยน้ำจากปล่อย 5
บานระบายเป็นเหลือแค่ 3 บานระบาย
และให้เขื่อนท่าทุ่งนาปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาการเดือดร้อนและกำลังประสานงานกับเขื่อนแมกลองให้เร่งระบายน้ำออกเพิ่มมากขึ้น

นายกิตติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์เปิดเผยว่า
ขอให้ประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ ทั้งเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนท่าทุ่งนา
ตลอดจนถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรี ให้ระมัดระวังภาวะน้ำมากในช่วงนี้ คือ ท้ายน้ำที่
จ.กาญจนบุรี จะสูงขึ้นกว่าเดิม 2.70 เมตร แต่ไม่ลดลง
แต่จากการหารือแก้ปัญหา กับนายเรวัติศักดิ์ มหาวิจิตรชัยมนตรี ผวจ.กาญจนบุรี
เมื่อคืนนี้จึงได้ขอสรุปให้เขื่อนศรีนครินทร์ลดการระบายน้ำจากเดิมปล่อยเต็มที่ 5
บานประตูเหลือแค่ 3 บานประตูเท่านั้น

ด้าน นายนพพร ถาวรประดิษฐ์ นายกสมาคมชาวแพชาวเรือจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปล่อยน้ำของเขื่อนใหญ่ในพื้นที่กาญจนบุรี ว่า
เมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 01.00 น. เป็นต้นไประดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 3
เมตร ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการเรือแพ และรีสอร์ทโรงแรมต่างจำนวนมาก
อย่างแพ

ต่างทั้งแพลอยและแพอาหารแพถูกความแรงของน้ำพัดหลุดลอยไปหลายสิบหลังส่วนที่รีสอร์ท
ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์แควแอนด์สปาที่บ้านลาดทอง ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.กาญจนบุรีระดับน้ำเข้าท่วมพื้นที่อาคารและห้องพักชายตลิ่ง และที่โรงแรมคำแสด

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง

จ.กาญจนบุรีน้ำไหลเข้าท่วมห้องพักที่ตั้งอยู่ชายฝั่งระดับน้ำสูงกว่าครึ่งตัวรีสอร์ททำความเสี
ยหายมาก

"จะส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่,แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นมากพอสมควร
ร

ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ราชวเรือชาวแพและประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งในเขตพื้นที่ราบลุ่มจึงอยากใ้ทาง
จังหวัดกาญจนบุรีประสานงานกับทางเขื่อนแม่กลองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำแม่กลองใหญ่ปล่อยน้ำ
ออกจากเขื่อนให้ปริมาณมากขึ้นเช่นกันเพื่อลดปริมาณน้ำป้องกันมิให้ระดับน้ำสูงขึ้นมากเกิน
กว่าปกติมากนัก จะได้ไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านและผู้ประกอบการ" นายหนพพรกล่าว

รายงานข่าวว่า ประชาชนชาวกาญจนบุรีต่างลือสะพัดว่า เขื่อนแตก
ทำให้เริ่มเกิดปัญหาโกลาหลจนทำให้ทางจังหวัดกาญจนบุรีต้องออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจง
ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในพื้นที่